



ฉบับที่ ๑๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

จิตแพทย์ชี้ “การโกหก ไม่ใช่โรค” แต่เป็นพฤติกรรมการเอาตัวรอดในสังคม ที่ไม่ยั่งยืน *

เหตุผลของคนโกหก มีหลายสาเหตุปัจจัย เช่น เพราะต้องการปกปิดความผิด เอาตัวรอด เพื่อให้ตนเองดูดี และเพื่อประโยชน์ของตน ผู้ที่มีพฤติกรรมการโกหก เป็นเรื่องที่ไม่จริง ย่อมส่งผลกระทบต่อตามมาในการดำเนินชีวิต เพิ่มมากขึ้น หากโกหกซ้ำๆ จะกลายเป็นความเคยชิน จนคิดว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้อง มีคนเชื่อถือน้อยลงเรื่อยๆ ดังนั้น หากมีปัญหาในชีวิต ควรคิดแก้ไขให้ถูกต้อง ควรมีความภาคภูมิใจในตัวเอง กับสิ่งต่างๆ หรือ สิ่งที่เราเป็น พัฒนาตัวเองให้เป็นที่ยอมรับในทางที่ถูกต้อง จะทำให้ยั่งยืนกว่าการไปโกหกผู้อื่น

เนื้อหาของข่าวกล่าวถึง การพูดโกหก สาเหตุการพูดโกหก และผลกระทบของผู้ที่พูดโกหก จะได้รับ หากกระทำเป็นประจำ คือ ไม่ได้รับความเชื่อถือ ในทางศีลธรรม ผู้ที่พูดโกหกเป็นการทำผิดศีลห้า ข้อ ๔ มุสาวาทา เวรมณี ในทางอาญา การพูดโกหกหลอกลวงเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินของผู้อื่น เป็นความผิดฐานฉ้อโกง การให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา เป็นความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ส่วนในทางวินัย ก็มีบทบัญญัติความผิดทางวินัยที่เกี่ยวกับการพูดโกหก พูดเท็จ ไว้เช่นกัน นั่นคือ **ความผิดฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา** จะรายงานด้วยวาจา ด้วยหนังสือ หรือวิธีอื่นใด ถ้าผู้รายงานรู้อยู่แล้วว่าเรื่องที่จะรายงานนั้นไม่ใช่ความจริงทั้งหมดหรือบางส่วน แล้วยังจะรายงานต่อผู้บังคับบัญชาอีก ผลของการรายงานเท็จ อาจเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและไม่ร้ายแรงได้

* ที่มา <https://www.springnews.co.th/infographic/345073>

ผู้ไต่บั๊งคั้บบัญญัติที่มีหน้าที่จะต้องรายงานสิ่งใดต่อผู้บั๊งคั้บบัญญัติ ขอให้รายงานในเรื่องที่เป็นความจริงทั้งหมด เพราะหากไม่เป็นความจริงทั้งหมดหรือบางส่วน แล้วผู้บั๊งคั้บบัญญัติที่ได้รับรายงานนำเรื่องราวนั้นไปรายงานต่อผู้บั๊งคั้บบัญญัติชั้นเหนือขึ้นไป ผู้บั๊งคั้บบัญญัติที่ได้รับรายงานเท็จดังกล่าว ก็อาจจะได้รับผลกระทบจากการรายงานนั้นด้วย จึงขอให้ผู้บั๊งคั้บบัญญัติได้โปรดตรวจสอบเรื่องราวที่ได้รับการรายงานนั้น ก่อนที่จะรายงานต่อผู้บั๊งคั้บบัญญัติชั้นเหนือขึ้นไป

เมื่อผู้บั๊งคั้บบัญญัติมอบหมายงานใดแล้ว หากผู้ไต่บั๊งคั้บบัญญัติไม่ได้ดำเนินการ หรือไม่สามารรถดำเนินการได้ทันภายในเวลากำหนด หรือดำเนินการผิดพลาด ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุผลใดก็แล้วแต่ ขอให้ยอมรับต่อผู้บั๊งคั้บบัญญัติตามจริง และรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จทันเวลา หรือแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดหรือบกพร่องนั้นโดยเร็ว **เพราะการโกหกเพื่อปกปิดความผิด หรือเพื่อเอาตัวรอด แล้ว “รอด” จากความผิดนั้น ไม่มีอยู่จริง** ด้วยรักจากใจ กลุ่มวินัย แล้วพบกับอุทาหรณ์ก่อนทำผิดฉบับต่อไป *เพราะรักจึงบอก บอกก่อนที่ใครบางคนจะทำผิด*

จัดทำโดย : กลุ่มวินัย กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมคุมประพฤติ
นางสาวปิยพร ภารศิลป์ นิติกรชำนาญการพิเศษ
นายกฤษฎา กนกกุลชัย พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
นายเกียรติ เอียดตรง นิติกรปฏิบัติการ